
การประชมุผูเชี่ยวชาญเรือ่ง การประเมนิความคุมคาของการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคมะเร็งเมด็เลือดขาวในชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรม 
วันอังคารท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 9.00-12.00 น.  

ณ หองประชมุ HITAP ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
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ดร.นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท หัวหนาโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) นําเสนอที่มา
ของการประชุมผูเช่ียวชาญในคร้ังน้ี กลาวคือ หัวขอการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในชุมชน
รอบเขตอุตสาหกรรมน้ีไดผานการพิจารณาจากคณะทํางานคัดเลือกหัวขอปญหาสุขภาพและเทคโนโลยีดานสุขภาพเขาสู
การประเมินเพ่ือพัฒนาชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยใหประเมินความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบตองบประมาณ (budget impact) ซ่ึง HITAP และ IHPP เปนผูรับผิดชอบเพ่ือนําผลการประเมิน
เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนและระบบบริการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใน
เดือนกรกฎาคม สําหรับวัตถุประสงคของการประชุมครั้งนี้ เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานการณ
ปจจุบันของมาตรการและเทคโนโลยีท่ีใชในประเทศไทยเพื่อแกไขปญหาประชาชนกลุมเสี่ยงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวใน
ชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรม และความชัดเจนครบถวนของคําถามงานวิจัย รวมท้ังหาแนวทางในการดําเนินการวิจัย  

หลังจากน้ัน ผศ.ไกรชาติ ตัวแทนกลุมผูเสนอใหนํามาตรการการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวในชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรมเขาสูเขาสูชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดนําเสนอ
เหตุผลของการนําเสนอหัวขอดังกลาว ซ่ึงมีใจความสําคัญโดยสรุปดังน้ี จากการท่ีคณะทํางานของ ผศ.ไกรชาติไดเขาไปมี
สวนรวมในโครงการการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) ตามมาตรา 67 วรรค 2 ซ่ึงไดลงพ้ืนที่สํารวจและพูดคุยกับ
ชาวบานท่ีอาศัยอยูในชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรม พบวาสารอินทรียระเหยงายซึ่งเปนสารท่ีกอใหเกิดปญหาทางสุขภาพนั้น



มีคาการปนเปอนในสิ่งแวดลอมท่ีสูงมาก ทางคณะทํางานจึงมีมติรวมกันวาควรนําเสนอหัวขอน้ีเพ่ือใหชาวบานในชุมชนรอบ
เขตอุตสาหกรรมไดรับโอกาสและไดรับประโยชนสูงสุด  

 
ดร.นพ.ยศ นําเสนอประเด็นท่ีตองการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีใจความสรุปดังนี้ 

1. นิคมอุตสาหกรรมใดบางที่มีผลตอโรคมะเร็งเลือดขาว นอกจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 ความคิดเห็นของท่ีประชุม: นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานทําสี ทําเฟอรนิเจอร อูซอมรถ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส 
อุตสาหกรรมปโครเคมี เชน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน, นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี, นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, นิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ และจ.อยุธยา สําหรับ
จังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมหลายท่ีและมีเขตประกอบการซึ่งข้ึนกับโรงงานดวย 
 

2. มีขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดเขตชุมชนรอบอุตสาหกรรมหรือไม อยางไร 
 ความคิดเห็นของท่ีประชุม: โดยท่ัวไปกําหนดเขตรอบอุตสาหกรรมที่ 5 กิโลเมตร แตในบางพื้นท่ี เชน พ้ืนท่ีท่ีมีโรง
กลั่นน้ํามันท่ีสูงกวา 100 เมตร การกระจายของสารพิษอาจไปไกลกวา 5 กิโลเมตรได กรณีของมาบตาพุดปจจุบันตีกรอบ
อยูท่ี 15 กิโลเมตร ซึ่งวิธีการประมาณเกี่ยวกับทิศทางลมนั้นใชแบบจําลองของประเทศสหรัฐอเมริกาเขามาชวย แตมีขอ
กําจัดของขอมูลของพารามิเตอรในแบบจําลองบางตัวไมสามารถวัดไดในประเทศไทย ทําใหผลลัพธท่ีออกมาอาจมี
ขอผิดพลาด สงผลตอความนาเช่ือถือของแบบจําลองซึ่งเรื่องน้ีเปนท่ีถกเถียงกันในปจจุบัน 

 

3. มาตรการหรือเทคโนโลยีท่ีใชในการแกไขปญหาประชาชนกลุมเส่ียงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในชุมชนรอบเขต
อุตสาหกรรม 

    3.1 มาตรการหรือเทคโนโลยีอะไรบางท่ีเก่ียวของกับการตรวจวินิจฉัยประชาชนกลุมเสี่ยงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
         ความคิดเห็นของท่ีประชุม: ตรวจ CD4, CD8 ซ่ึงมีการศึกษาท่ีรายงานวา CD8 มีความไวมากท่ีสุดในการทํานายวาจะ
มีการพัฒนาเปนโรคมะเร็ง 
   3.2 หากตรวจพบวามีการเปล่ียนแปลงของ CD8 มีวิธีการอยางไรในการปองกันและแกไขกอนท่ีจะพัฒนาเปนโรคมะเร็ง 
         ความคิดเห็นของท่ีประชุม:  

1) ลดขนาดการสัมผัสสาร โดยวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ นําบุคคลท่ีมีความเสี่ยงออกจากสิ่งแวดลอมเพ่ือไมใหสัมผัส
สารนั้นอีกและถาพบวาสารเหลาน้ันอยูภายในตัวบุคคล (internal source) ตองไมใหสารเหลาน้ันดูดซึม
เขากระแสเลือด 

2) ใช chemoprotection ซ่ึงในปจจุบันเทาท่ีทราบมี oltipraz® โดยกําลังอยูในระหวางการศึกษาวิจัยผลทาง
คลินิก  

3) การเฝาระวัง (surveillance) เชน มีการตรวจตัวชี้วัดชีวภาพท่ีแสดงผลอยางตอเน่ือง (serial biomarker 
of outcome) ซ่ึงมีคาใชจายท่ีสูงมาก 

    3.3 ตัวชี้วัดใดท่ีสามารถตรวจไดกอนการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
         ความคิดเห็นของท่ีประชุม: เน่ืองจากมีความแตกตางในการเลือกชนิดของตัวชี้วัด กลาวคือ ถาพิจารณาที่สารเบนซีน
จะตองเนนท่ีตัวชี้วัดชีวภาพของการสัมผัส (biomarker of exposure) แตหากพิจารณาท่ีโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะเนนที่
ตัวชี้วัดชีวภาพที่แสดงผล (biomarker of outcome) 



         อยางไรก็ตาม ในการศึกษานี้ไมไดเฉพาะเจาะจงวาจะพิจารณาปญหาของสารเบนซีนหรือเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว แตใหสําคัญวาสิ่งท่ีจะนํามาศึกษาจะตองมีมาตรการหรือวิธีการรองรับเพ่ือแกไขปญหาไดอยางงายท่ีสุด คุมคาท่ีสุด 
และเปนไปไดจริง  
         ตัวชี้วัดชีวภาพการสัมผัสในตางประเทศใชการตรวจสารเบนซีนในเลือด (blood benzene) ในผูท่ีทํางานในนิคม
อุตสาหกรรม และตรวจสารเบนซีนในปสสาวะ (urine benzene) ในประชาชนทั่วไป ขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีท่ีใดตรวจได
สามารถทําไดเพียงตรวจหาสารเมตาบอไลทของสารเบนซีน คือ t,t-MA   

ปญหาของการตรวจวิเคราะหท่ีพบในปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 
o ปญหาท่ีพบในขั้นตอนการเตรียมกอนการตรวจวิเคราะห (pre-analytical phase)  

- การปนเปอนในระหวางการสงตรวจ 
- การเส่ือมสลายของสารระหวางรอสงตรวจ  
- วิธีการเก็บตัวอยางระหวางสงตรวจไมเหมาะสม 
- ระยะเวลาในการเก็บในแตละตัวอยางไมเทากัน  
- ความผิดพลาดจากการเขียนฉลากกํากับ 

o ปญหาท่ีพบในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห (analytical phase) 
- มาตรฐานการทําตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการ   

1) หองปฏิบัติการของโรงพยาบาลรัฐบาลสวนใหญไมผานการรับรองมาตรฐาน สวนใหญมีสาเหตุจากการ
ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีมาตรฐาน และไมสามารถเรียกเก็บคาตรวจ
เพ่ิมจากผูปวยได  ทําใหผลการตรวจที่ไดในแตละหองปฏิบัติการไดคาท่ีตางกัน  

2) โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญหลายแหงไมสามารถตรวจวิเคราะหสารตัวอยางท่ีมีวิธีการตรวจท่ีซับซอน
ได เนื่องจากไมไดตรวจวิเคราะหดวยวิธีเหลาน้ีเปนเวลานาน เกิดความไมมั่นใจในความถูกตอง  

3) ปริมาณต่ําสุดท่ีสามารถตรวจวิเคราะหได ซึ่งขึ้นกับเทคโนโลยี นํ้ายาท่ีใชตรวจ และความชํานาญของ
ผูตรวจวิเคราะห ปญหาคือเทคโนโลยีทุกอยางซ้ือมา ผูทําการตรวจวิเคราะหหากไมคอยไดใชเทคโนโลยี
เหลาน้ันจึงไมมั่นใจในตัวเอง และหากน้ํายาเกาผลท่ีไดจะตางกับการวิเคราะหโดยใชน้ํายาใหม ประเด็นท่ี
สําคัญคือถามีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีมีความไวมาก เชน นาโนเทคโนโลยี หากข้ันตอนการเตรียม
กอนการวิเคราะหไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนแมเพียงนิดเดียวก็สามารถทําใหผลการวิเคราะหผิดพลาด
ไดมาก 

- ปญหาสิ่งรบกวนในการตรวจวิเคราะห เชน sorbic acid ท่ีเมตาบอไลทได t,t-MA เชนกัน ซ่ึงการตรวจ
วิเคราะหจะบอกไดเพียงวามีการสัมผัสสารเบนซีน แตไมสามารถบอกเชิงปริมาณของแหลงท่ีมาได 

- ความจําเพาะในวิธีการตรวจตัวชี้วัดชีวภาพที่แสดงผลมีนอยมาก   
o ปญหาท่ีพบในขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห (post-analytical phase)  

- เปนข้ันท่ีพบปญหานอยท่ีสุด แตพบวาเคยมีปญหาความเขาใจผิดจากการที่ผูปวยมีช่ือและนามสกุลท่ีซํ้ากัน
แตเปนคนละเพศ ทําใหแจงผลการตรวจผิดคน หรือบางครั้งหากไมระมัดระวังอาจเกิดปญหาผลการตรวจไม
ตรงกับชื่อท่ีเขียนหนาซอง 
 

   3.4  แนวทางแกไขปญหา  
ความคิดเห็นของท่ีประชุม :  ใหขอเสนอแนะวาเพ่ือลดระยะเวลาในการสงตัวอยางตรวจ ควรจัดใหมีหองปฏิบัติการท่ี

มีมาตรฐานในจังหวัดระยอง อยางไรก็ตามสํานักจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค มีหองปฏิบัติการ



อยูท่ีจังหวัดระยอง คือ ศูนยชีวอนามัยและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม จ.ระยอง เน่ืองจากความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาท่ีประชาชนรองเรียน การพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพจึงไมทันกับสถานการณ ซ่ึง
สามารถตรวจไดเพียง t,t-MA ถึงแมวาโรงงานเอกชนจะไมยอมรับผลการตรวจนี้ก็ตาม  อยางไรก็ตามในปจจุบันอยูระหวาง
การพัฒนาใหสามารถตรวจ S-PMA ซ่ึงเปนสารเมตาบอไลทของสารเบนซีนท่ีมีความแมนยํามากกวา t,t-MA แตขอจํากัดที่
สําคัญคือราคาแพง 
 

    3.5 มาตรการหรือวิธีการหลังจากตรวจพบวามีการสัมผัสสาร  
         ขณะนี้มีการเฝาระวังท้ังเชิงรุกและเชิงรับ โดยสํานักจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค มีภาคี 
คือ รพ.ระยองและ รพ.มาบตาพุด  จึงจัดทําโครงการตรวจสุขภาพประชาชนประจําป ในบางครั้งพบวามีการดําเนินงานที่
ซํ้าซอนกัน ประชาชนหนึ่งคนอาจไดรับการตรวจสุขภาพจากสถานที่มากกวา 1 แหง 
         อยางไรก็ตาม การระบุวาผูใดเปนโรคหรือเจ็บปวยเปนเรื่องท่ีละเอียดออนมาก ผูวินิจฉัยหรือผูใหการรักษาจึงมีความ
กังวลทามกลางความขัดแยงของคนในชุมชนกับโรงงาน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวาทีมวิจัยจะมองขามเรื่องนี้มิได หากตรวจพบวามี
การสัมผัสสาร ควรระบุใหชัดวามีบุคคลน้ันมีการสัมผัสสารในขนาดต่ํา/สูง ไมใชเปนบุคคลที่เปนโรค มิฉะน้ันจะเกิดปญหา
ตางๆตามมาได เพราะแตละฝายอาจไมพอใจ กลาวคือ ถาผูทําการตรวจระบุวาไมไดมีการสัมผัสสารท่ีเกิดจากโรงงาน ฝาย
ประชาชนจะไมพอใจ เน่ืองจากฟองรองไมได ในทางกลับกันหากผูทําการตรวจระบุวาเกิดจากการสัมผัสสารท่ีเกิดจาก
โรงงาน ฝายโรงงานจะไมพอใจได ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวคือหองปฏิบัติการตองไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
จึงจะเกิดความนาเช่ือถือของผลตรวจ 
   
บทสรุป 

ดร. นพ. ยศ ไดกลาวขอบคุณผูเช่ียวชาญและผูรวมประชุมทุกทาน พรอมท้ังเสนอแนวทางของของงานวิจัยคร้ังนี้ 
กลาวคือ จะจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให สปสช. เล็งเห็นตนทุนทางสุขภาพและตนทุนทางสัมคมท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรม ซ่ึงในอนาคต สปสช. จะตองเปนฝายแบกรับภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนมากมายมหาศาล รวมถึง
เสนอแนวทางแกปญหา เชน การเฝาระวัง หรือการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากโรงงานหรือหนวยงานที่เก่ียวของ  

แจงท่ีประชุมทราบวาจะมีการประชุมผูเช่ียวชาญเพ่ือรายงานผลอีกครั้ง ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2553 9.00-12.00 น.  
            
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
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